

# แพทย์เผย น้ำมันดีเสียตัว ผสมสาร“จีเอชบี” มีวางขายเกลื่อน

เวทีสัมมนาแพทย์  
แฉ พบสารอันตราย  
“จีเอชบี” กระตุ้น  
อารมณ์ ♦ อ่านต่อหน้า 9

ทางเพศผู้หญิง มีคนนำมาผลิตในหลายรูปแบบ ทั้งผง แคปซูล น้ำ มากฝรั่ง ก่อมนำไปละลายเป็นน้ำมันดีเสียตัว มีกลิ่นคาวคาวคล้ายคาวชาดแคนไทย-พม่า เผย ในพื้นที่เชียงใหม่ คนร้ายใช้ก๊อเหตุขึ้นใจเหยื่อสาวมาแล้ว ลวงสะเคาะเคราะห์ให้ดื่มน้ำมันดีเสียตัวก่อนโดนข่มขืน

ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เมื่อวันที่ 17 ต.ค. มีการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 19 ญ.ปิยมาศ สุริยา เกสัชกรปฏิบัติกร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (เชียงใหม่) เปิดเผยมว่า คนและญ.ประกิตสร ทิพย์รัตน์ เกสัชกรชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (เชียงใหม่) และนายกิตติ จันทรทัตมิโณภาส สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ได้นำเสนอผลการตรวจวิเคราะห์จีเอชบีในยากระตุ้นทางเพศสตรีที่ลักลอบจำหน่ายบริเวณชายแดนไทย-พม่า ซึ่งจีเอชบี จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 1 ตามความใน พ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2518 ในช่วงปี 52-54 พบว่าจีเอชบีถูกตรวจพบในของกลาง 4 คดี โดยที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสารตัวนี้เพราะมีคดีหนึ่งที่ จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหาชายจีเอชบีกับเหยื่อผู้หญิงแล้วทำการกระทำชำเราเนื่องจากจีเอชบีกินเข้าไปแล้วมีฤทธิ์ทำให้เหยื่อไม่รู้ตัว และไม่สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้

ญ.ปิยมาศ กล่าวต่อว่า ปกติจีเอชบีประเทศไทยผลิตไม่ได้น่าจะมีการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยเหตุนี้จึงได้สำรวจหาจีเอชบี มีการอ้างว่าเป็นยากระตุ้นทางเพศบริเวณชายแดนไทย-พม่า โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเชียงรายได้เก็บวัตถุต้องสงสัยจากคนร้ายชายคนค้าชาวพม่าบริเวณชายแดนในฝั่งไทย 21 รายการ ซึ่งมีทั้งชนิด

ผงละเอียดบรรจุของอะลูมิเนียมและแคปซูลชนิดสารละลายใส หรือ ชนิดน้ำ บรรจุในขวดแก้ว และชนิดหมากฝรั่ง เกือบทั้งหมดพิมพ์รูปภาพโป๊และข้อความล่อแหลมบนภาชนะบรรจุ จากตรวจยืนยันพบจีเอชบีในทุกตัวอย่างซึ่งน่าเป็นห่วงมากเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ความจริงการหาซื้อจีเอชบีไม่ได้ซื้อกันง่าย ๆ เพราะจะต้องรู้แหล่งซื้อ โดยราคาขายชนิดผง 200 บาท ชนิดน้ำ 500 บาท หลังจากการตรวจพบดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงต้นปี 54 ทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 ได้รับตัวอย่างน้ำมันดีจากทางตำรวจส่งมาตรวจเป็นคดีที่นักศึกษาอายุ 18 ปี โดนข่มขืนกระทำชำเราเนื่องจากไปสะเคาะเคราะห์กับคนทรงเจ้าที่คนนับถือ โดยก่อนที่จะสะเคาะเคราะห์จะต้องทำพิธีให้ตายก่อน ทางอาจารย์ก็ให้เด็กกินน้ำมันดีพอกินแล้วก็ไม่รู้ตัวหลังจากนั้นก็ถูกทำมีดมีร้าย พอแม่ได้กรู๋ภายหลังก็ไปแจ้งความและนำน้ำมันดีให้ตำรวจส่งตรวจ ปรากฏว่า เจอสารมีคาโซแลม ซึ่งยาดังกล่าวจะทำให้หยุดหายใจชั่วคราวได้ทำให้คนกินไม่ได้สติ กรณีเช่นนี้ก็อยากจะเตือนว่าการไปทำพิธีสะเคาะเคราะห์ซึ่งอาจเจอเหมือนกรณีเช่นนี้ได้.